



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๕๓๑

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร  
ที่ ๑ - ๖ ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง และให้ส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ และพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ข้างต้น โดยให้เสนอรายชื่อจำนวนไม่เกิน ๒ รายชื่อ ต่อ ๑ ตำแหน่ง และให้ระบุตำแหน่งที่จะส่งเข้ารับการคัดเลือกด้วย (ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างให้เสนอรายชื่อ จำนวน ๒ รายชื่อ ต่อ ๑ ตำแหน่ง) และให้หัวหน้าส่วนราชการระบุ ให้นำนักคะแนนตามองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินบุคคล ตามประกาศฯ ข้อ ๓ ของแต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่ายของผู้ได้รับการเสนอชื่อคนละ ๗ ชุด และสำเนา ก.พ. ๗ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อคนละ ๑ ชุด ส่งไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) รายละเอียดตามสำเนาหนังสือและสำเนาประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดังกล่าวข้างต้น และตามประกาศของ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่างอยู่ หรือตำแหน่งอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อส่งไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ดังนี้

๑. ข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งฯ และแบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งฯ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง (ภาพสี ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) ตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ โดยตำแหน่งเกษตรจังหวัดไม่ต้องระบุเลขที่ตำแหน่งและไม่ต้องเข้าเล่ม จำนวน ๗ ชุดเท่านั้น และสำหรับ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง อื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากประสงค์จะสมัครเข้ารับ การคัดเลือกให้ระบุเลขที่ตำแหน่งและจัดส่ง จำนวน ๗ ชุด ต่อ ๑ ตำแหน่ง

๒. บัญชีรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ในกรณีที่มีสมัครในตำแหน่งว่างของกรมส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑ ชุด โดยสำเนา ก.พ. ๗ กองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทำให้ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (<http://www.person.doae.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบด้วย



(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร